



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ที่ ลพ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๓๗๖

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานการกำกับติดตามแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

และเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๓๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดให้หน่วยงานประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรในที่เปิดเผยเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ประกาศในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร MOIT๑๔ ไตรมาส ๔ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำกับติดตามแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข และมีการเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงต้องมีการนำเผยแพร่ทาง website ของหน่วยงาน

กลุ่มงานการจัดการทั่วไปได้ดำเนินการจัดทำการกำกับติดตามประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ และขออนุญาตนำรายงานผลการกำกับติดตามเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติตามแนวทางประกาศต่อไป

Orni

(นางอรทัย ดวงอินทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นางสมสกุล เกียรติอนันต์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

สรุปผลกำกับติดตามประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	กิจกรรม	ผลการกำกับติดตาม	
		ไม่พบ	พบ(ระบุ)
๑	รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา	✓	
๒	รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ	✓	
๓	รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ	✓	
๔	แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ	✓	
๕	รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ	✓	
๖	การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ให้รับในนามโรงพยาบาลเท่านั้นทั้งการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ	✓	
๗	การสนับสนุนให้เดินทางไปในนาม โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านธิ จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศตาม หลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้	✓	
๘	รับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้ เป็นหลักฐานอ้างอิงได้	✓	
๙	เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบวินัย และข้อบังคับ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำ ความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว	✓	